

BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TỈNH Sẵn sàng cho diễn tập phòng thủ dân sự

Những ngày này, tại các điểm tổ chức diễn tập phòng thủ dân sự (PTDS) ứng phó với bão mạnh, siêu bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình năm 2024, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BDBP) tỉnh đang tích cực, khẩn trương hoàn thiện các khâu, các bước chuẩn bị phục vụ diễn tập, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.



Bộ đội Biên phòng luyện tập tình huống kêu gọi người dân vào nơi tránh trú bão an toàn.

Hơn một tuần nay, tại cảng cá Cửa Lân, xã Nam Thịnh (Tiền Hải), cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Lân đang tập trung cao độ cùng với các lực lượng công an, quân sự và nhân dân tham gia luyện tập các tình huống giả định ứng phó với sự cố khi có bão mạnh đổ bộ vào đất liền. Với tình hình hướng cơn bão mạnh đổ bộ vào khu vực xã Nam Thịnh, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Lân phối hợp với Hải đội Biên phòng 2 huy động tàu, ca nô kêu gọi tàu cá, ngư dân đang đánh bắt hải sản vào nơi tránh trú bão an toàn. Trong diễn tập có tình huống giả định ngư dân gặp nạn trên biển, cần sự hỗ trợ của lực lượng biên phòng, các cán bộ, chiến sĩ với quyết tâm cao đã hoàn thành tốt nội dung diễn tập này. Trung tá Nguyễn Văn Đăng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa Lân cho biết: Đồn Biên phòng Cửa Lân đã huy động 40 cán bộ, chiến

sĩ, 2 ca nô, 1 ô tô, bảo đảm đầy đủ áo phao, phao tròn, cuốc, xe rửa... để phục vụ diễn tập PTDS tỉnh. Đặc biệt, với tình hình hướng bão dưới nước, Đồn Biên phòng Cửa Lân đã cử cán bộ có trình độ, sức khỏe, kinh nghiệm để tham gia; quá trình diễn tập tình huống cứu người bị rơi xuống biển có các cán bộ được đào tạo bơi lội giỏi và từng tham gia cứu người ngoài thực tế nhiều năm. Chủ tàu Đặng Văn Giảng, thôn Quang Thịnh, xã Nam Thịnh chia sẻ: Trong những ngày diễn ra diễn tập PTDS tỉnh, các chủ tàu cá chúng tôi bảo nhau thực hiện đúng kế hoạch diễn tập do BDBP tỉnh và Đồn Biên phòng Cửa Lân triển khai, thực hiện nghiêm túc giờ giới nghiêm, thời gian luyện tập, diễn tập. Người dân hiểu được tầm quan trọng của diễn tập nên chấp hành rất nghiêm, hàng ngày chúng tôi ra khơi, đến khi về đều neo đậu tàu

thuyền đúng nơi quy định, khai báo đầy đủ lịch trình, số lượng thuyền viên trên tàu tới cơ quan chức năng. Nhiều gia đình cũng nhiệt tình tham gia, cả người già, trẻ nhỏ cũng tham gia diễn tập, nhân dân ủng hộ rất cao. Không chỉ diễn tập ở cảng cá Cửa Lân, lực lượng biên phòng còn tham gia diễn tập tại Ban Quản lý nhà ở sinh viên (thành phố Thái Bình) và Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 (Thái Thụy). Trung tá Hoàng Ngọc Khánh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Trà Lý cho biết: Đồn Biên phòng Trà Lý đã tập trung tập, huấn luyện về ý nghĩa, tầm quan trọng của diễn tập PTDS tỉnh năm 2024 đến các chủ tàu cá, ngư dân trên địa bàn các xã Thái Đô, Mỹ Lộc. Quá trình luyện tập, Đồn bảo đảm đủ quân trang, thiết bị phục vụ diễn tập như khẩu trang, mũ bảo hộ, huy động người, phương tiện tham gia diễn tập tình huống đưa người gặp nạn đi sơ tán và tham

gia công tác phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở. Đồn Biên phòng Trà Lý cũng bố trí đủ suất ăn, chỗ nghỉ cho các lực lượng tham gia diễn tập với quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập PTDS tỉnh năm 2024.

Thượng tá Nguyễn Văn Dũng, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy BDBP tỉnh, phụ trách chỉ huy các tàu, xuồng, ca nô tham gia diễn tập chia sẻ: Trong những ngày này, ngoài việc bảo đảm đủ khẩu phần ăn, xăng dầu phục vụ diễn tập, BDBP tỉnh, Hải đội Biên phòng 2 thường xuyên cử cán bộ bảo dưỡng máy móc, kịp thời xử lý những phương tiện có dấu hiệu hỏng hóc để bảo đảm hệ số an toàn cao trong diễn tập PTDS tỉnh.

"Bộ Chỉ huy BDBP tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập để phân công lãnh đạo, chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện. Bộ Chỉ huy BDBP tỉnh xây dựng phương án, kịch bản nội dung "Thông tin, thông báo, cảnh báo siêu bão; kêu gọi, sắp xếp neo đậu tàu thuyền; chẳng chống nhà cửa, kho tàng; di dời nhân dân vào nơi tránh trú bão an toàn; tổ chức cứu nạn, cứu hộ người và phương tiện bị đắm chìm trên sông, trên biển; thiết lập Sở Chỉ huy phía trước của tỉnh Thái Bình". Bộ Chỉ huy BDBP tỉnh đã huy động hơn 200 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ; bố trí 3 tàu, 5 xuồng, 3 ca nô, 14 ô tô các loại, cùng nhiều trang thiết bị chuyên dụng, hiện đại... để hợp luyện cùng các lực lượng tham gia diễn tập PTDS tỉnh năm 2024; đến thời điểm này, các trang thiết bị phục vụ diễn tập đã được Bộ Chỉ huy BDBP tỉnh chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng tham gia diễn tập PTDS tỉnh" - Đại tá Tống Thanh Sơn, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BDBP tỉnh cho biết.

Từ năm 2019 đến nay, Bộ Chỉ huy BDBP tỉnh đã phối hợp với các lực lượng của Bộ Quốc phòng, Quân khu và của tỉnh tổ chức nhiều cuộc diễn tập, tìm kiếm cứu nạn trên biển; tổ chức tuần tra, kiểm soát hàng chục nghìn lượt tàu thuyền ra vào các bến bãi trên địa bàn tỉnh; tham gia lực lượng ứng phó với bão mạnh, siêu bão và tìm kiếm cứu nạn nên đội ngũ cán bộ, chiến sĩ đã phần dầy dặn kinh nghiệm, phát huy được hết khả năng trong việc xử trí tình huống cứu nạn, cứu hộ trên biển, góp phần bảo vệ bình yên cho nhân dân khu vực biên giới biển của tỉnh.

TIẾN ĐẠT

Năm đầu thực hiện tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1

Năm học 2024 - 2025 là năm đầu tiên các trường có cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh thực hiện tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1. Với sự chuẩn bị chu đáo, công tác tuyển sinh đang diễn ra theo đúng kế hoạch, nhận được sự đồng thuận của phụ huynh và nhân dân.

Năm học mới này, Trường Tiểu học thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy) được giao chỉ tiêu tuyển sinh 5 lớp 1 là những học sinh trên địa bàn thị trấn Diêm Điền theo địa bàn nơi cư trú, do UBND thị trấn Diêm Điền phân bổ. Để làm tốt công tác tuyển sinh, nhà trường triển khai thực hiện 7 bước theo đúng hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. Bà Giang Thị Lan Anh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học thị trấn Diêm Điền cho biết: Do là năm đầu thực hiện tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1 nên nhà trường đã thành lập tổ công tác hỗ trợ và triển khai tuyển sinh trực tuyến có nhiệm vụ hướng dẫn, giải đáp, hỗ trợ, xử lý những khó khăn của học sinh, cha mẹ học sinh về công tác tuyển sinh; đồng thời tuyển sinh, hướng dẫn cha mẹ học sinh các bước đăng ký và tra cứu kết quả tuyển sinh trực tuyến. Sau khi trường rà soát, chuẩn hóa dữ liệu trên phần mềm tuyển sinh đầu cấp và Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện thao tác tạo mã cho các trường, cha mẹ học sinh có thể đăng ký tuyển sinh trên phần mềm tuyển sinh. Đối với học sinh không học ở các trường mầm

non trong huyện, nhà trường tiếp tiếp nhận hồ sơ của cha mẹ học sinh, nhập thông tin lên phần mềm, thông báo mã tuyển sinh và hướng dẫn cha mẹ học sinh đăng ký tuyển sinh trên phần mềm theo đúng quy định. Đến thời điểm này, nhà trường đã cơ bản hoàn thành công tác tuyển sinh trực tuyến đối với học sinh lớp 1.

Đối với Trường Tiểu học Vũ Tiến (Vũ Thư), để tuyển sinh đủ 167 học sinh vào lớp 1 theo hình thức trực tuyến, nhà trường đã thực hiện điều tra chính xác dân số độ tuổi sinh năm 2018 trên địa bàn, rà soát những đối tượng lý do đặc biệt chưa vào lớp 1; đồng thời phối hợp với trường mầm non và phụ huynh học sinh để tổ chức tuyển sinh bảo đảm đủ 100% số lượng học sinh đúng tuyển, có thể tuyển sinh bổ sung trái tuyển nếu thiếu chỉ tiêu. Ông Đỗ Đình Thắng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trường công khai kế hoạch tuyển sinh để mọi người biết và thực hiện. Do năm nay là năm đầu tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1 nên nhà trường rất chú trọng chuẩn bị mọi điều kiện cho công tác tuyển sinh, trong đó quan tâm đến việc tập huấn cho hội đồng tuyển sinh, giúp đỡ cha mẹ học sinh trong việc đăng ký trực tuyến. Để hỗ trợ phụ huynh chưa thể đăng ký tuyển sinh trực tuyến cho con, nhà trường đã bố trí các thầy cô giáo sẵn sàng hỗ trợ phụ huynh khi có nhu cầu, đồng thời bố trí các phòng tiếp đón tại trường để hỗ trợ phụ huynh đến trường

đăng ký tuyển sinh. Nhà trường tổ chức cho phụ huynh đăng ký trực tuyến cho con học lớp 1 tại trường từ ngày 29/6 - 4/7 và công khai kết quả trúng tuyển trên bảng thông tin của trường. Trước đó, để nâng cao chất lượng và hiệu quả của việc tuyển sinh trực tuyến, Ban Giám hiệu nhà trường đã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền qua các phương tiện thông tin, hệ thống truyền thanh nhằm hướng dẫn phụ huynh trong thực hiện đăng ký tuyển sinh trực tuyến cho con em mình.

Năm học mới này, toàn tỉnh có hơn 26.000 học sinh hoàn thành chương trình mầm non vào lớp 1. Để công tác tuyển sinh trực tuyến diễn ra thông suốt, bảo đảm tiến độ và chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị trường học chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, nhân lực và các điều kiện để hỗ trợ phụ huynh đăng ký trực tuyến cho con vào lớp 1 như: máy tính, máy in, xây dựng quy trình chặt chẽ, phân công cụ thể nội dung công việc, bố trí cán bộ trực tuyển sinh để hỗ trợ phụ huynh học sinh đăng ký tuyển sinh. Việc này nhằm bảo đảm công khai, minh bạch trong việc tổ chức tuyển sinh vào lớp 1, đồng thời hỗ trợ phụ huynh học sinh trong việc tra cứu, thực hiện các quy định liên quan đến công tác tuyển sinh năm học mới.

ĐANG ANH



Học sinh 6 tuổi tham quan Trường Tiểu học thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy).

HÀ GIANG Phát huy vai trò của MTTQ sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

Giai đoạn 2019 - 2021, xã Hà Giang (Đông Hưng) là một trong những địa phương đã hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. 4 năm qua, Ủy ban MTTQ xã đã ổn định về tổ chức hoạt động, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và hưởng ứng các phong trào thi đua do MTTQ cấp trên phát động. Ông Đặng Văn Khang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hà Giang cho biết: MTTQ xã đã tích cực đổi mới phương thức hoạt động, đa dạng các hình thức tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Giai đoạn 2020 - 2024, MTTQ xã đã phối hợp tổ chức 24 hội nghị cho trên 1.300 lượt cán bộ, hội viên và nhân dân tham gia nghiên cứu, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức tốt ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc thu hút trên 3.000 lượt người tham gia tại 11 cơ sở thôn. Ngày hội đã dần trở thành nét đẹp văn hóa và được tổ chức trang trọng về cả phần lễ, phần hội với nhiều hoạt động ý nghĩa như: tặng quà cho 200 hộ nghèo, tổ chức bữa cơm đoàn kết với trên 80% hộ gia đình tham dự. 4 năm qua, Ủy ban MTTQ xã đã tổ chức 23



Người dân xã Hà Giang tích cực tham gia hiến đất mở rộng đường giao thông và thực hiện chương trình "Thắp sáng đường quê".

cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp để trả lời, giải đáp những vấn đề được nhân dân quan tâm. Thông qua những hoạt động thiết thực đã

hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước gắn với xây dựng nông thôn mới. Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, MTTQ xã đã huy động đồng bào tầng lớp nhân dân cùng góp công sức, trí tuệ, tiền của xây dựng nông thôn mới nâng cao. Diện mạo quê hương ngày càng khang trang, hiện đại, đời sống người dân được nâng lên đã tạo nên sức sống mới của xã Hà Giang. Trước đây, tuyến đường qua thôn Lương Đống nhỏ hẹp khiến việc đi lại của nhân dân rất khó khăn. Với sự chung tay của Ban công tác mặt trận thôn, Hội đồng mục vụ giáo xứ Lương Đống, người dân đã tự nguyện hiến 300m² đất ở và đất nông nghiệp để mở rộng đường với chiều dài 400m. Ông Nguyễn Xuân Nam, Chánh trụm giáo xứ Lương Đống chia sẻ: Bà con giáo dân rất nhiệt tình trong hoạt động hiến đất mở rộng đường, làm đẹp làng quê, làm đẹp giáo xứ. Cùng với đó, bà con cũng tham gia đóng góp 50 triệu đồng để thực hiện chương trình "Thắp sáng đường quê". 4 năm qua, MTTQ xã cũng đã vận động nhân dân và con em xa quê ủng hộ trên 22 tỷ đồng xây dựng, nâng cấp hệ

thống đường giao thông, nhà văn hóa thôn và các di tích lịch sử văn hóa. Nhân dân tự nguyện hiến 1.500m² đất các loại để mở rộng đường giao thông góp phần củng cố chính quyền địa phương hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Trong công tác an sinh xã hội, MTTQ xã cùng các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp đã vận động ủng hộ được trên 700 triệu đồng để tặng quà cho 900 lượt hộ nghèo nhân dịp lễ, tết và hỗ trợ xây mới, sửa chữa 15 nhà đại đoàn kết cho người nghèo khó khăn về nhà ở. Ông Nhâm Văn Ngọc, Bí thư Đảng ủy xã đánh giá: Cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá rất cao vai trò của MTTQ trong công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt trong giai đoạn địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính. Sau sắp xếp, MTTQ cũng đã tích cực vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động và đạt kết quả tốt. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên, số hộ nghèo của xã giảm còn 1,9%, 95% hộ gia đình đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa". Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền sẽ tiếp tục chỉ đạo MTTQ xã đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, cũng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Vận động nhân dân thi đua lao động, sáng tạo, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương.

NGUYỄN QUANG

● Gần 5 tỷ đồng hỗ trợ các đối tượng yếu thế
Các cấp hội phụ nữ trong tỉnh xác định thực hiện phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", nhân đạo từ thiện phải thường xuyên, liên tục, góp phần xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Với tinh thần đó, các cấp hội tuyên truyền, vận động và triển khai những hoạt động như: thăm hỏi, giúp đỡ, tặng quà hộ nghèo, gia đình chính sách, gia đình hội viên hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người già neo đơn, trẻ em mồ côi, học sinh nghèo học giỏi... Trong 6 tháng đầu năm 2024, hội phụ nữ các cấp đã xã hội hóa được gần 5 tỷ đồng tặng hàng nghìn suất quà cho các đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế; xây dựng, hỗ trợ 390 triệu đồng để xây mới, sửa chữa 11 mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo.

KUÂN PHƯƠNG

● Gần 100 người lao động đăng ký làm việc thời vụ tại Hàn Quốc
Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Bình (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) vừa tổ chức tiếp nhận hồ sơ của người lao động có nhu cầu đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc. Gần 100 người lao động thuộc các huyện: Kiến Xương, Tiền Hải và Thái Thụy đã làm thủ tục đăng ký hồ sơ và được Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Bình xét điều kiện ban đầu để đi làm việc thời vụ tại quận Goheung, tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) trong ngành ngư nghiệp. Đây là bước chuẩn bị đầu tiên nhằm thực hiện bản ghi nhớ hợp tác thi điểm về đưa người lao động đi làm việc thời vụ giữa các địa phương trên với đối tác Hàn Quốc.



Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Bình hướng dẫn người lao động làm thủ tục đăng ký đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc.

30 người lao động đủ điều kiện sẽ được ký hợp đồng làm việc trong thời gian 5 tháng tại Hàn Quốc kể từ ngày nhập cảnh; ngoài ra người lao động có thể được gia hạn thêm tối đa 3 tháng.

Sang làm việc tại Hàn Quốc là cơ hội để người lao động nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống.

HỒNG ANH